



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวทันออนไลน์ ฉบับประจำวันที 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 หน้า .. มูลค่าข่าว 56,848.-

THGจ่อนำเข้าวัคซีนซิโนแวคพ.ค.นี้ ลั่นรายได้ปีนี้โต 10% เล็งจับมือจุฬาฯ ลุยกัญชง

“THG” เล็งนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ของ “ซิโนแวค” 1.5 แสนโดส เข้ามาช่วงปลาย พ.ค.นี้ ลั่นรายได้ปี 64 โต 7-10% หลังคาดเศรษฐกิจฟื้นตัว ทุ่มงบ 1,130 ล้านบาท ลุยขยายธุรกิจ ขณะที่ชุ่มเจรจาพันธมิตรกลุ่มพลังงาน ร่วมลงทุนเฮลท์แคร์ และเตรียมจับมือศูนย์วิจัยจุฬาฯ ลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี เพื่อปลูกและสกัดกัญชง

นายธนาธิป ศุกประดิษฐ์ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เปิดเผยว่า หากภาครัฐเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนได้เอง จะช่วยให้กระจายวัคซีนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เข้าถึงคนหมู่มาก ช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ได้เร็ว ลดความเสี่ยงของการระบาด และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน อีกทั้งยังมีกลุ่มคนบางส่วนโดยเฉพาะในภาคบริการ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ที่แม้ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหลัก แต่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก ก็ต้องการเข้าถึงวัคซีนอย่างรวดเร็วเช่นกัน

โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการนำเข้าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของซิโนแวค จำนวน 1.5 แสนโดส ซึ่งเป็นการสั่งซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม (อภ.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจเดียว ภายใต้ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข คาดจะสามารถนำเข้ามาได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อให้บริการกับกลุ่มลูกค้าของโรงพยาบาล

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2564 ทั้งรายได้และกำไรสุทธิคาดว่าจะเติบโตจากปีก่อนที่มีฐานต่ำ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยบริษัทวางเป้าหมายรายได้รวมเพิ่มขึ้นประมาณ 7-10% จากฐานปีก่อนที่ต่ำ ซึ่งมีรายได้รวมกว่า 7,488 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ประมาณ 93% จะมาจากธุรกิจโรงพยาบาลเป็นหลัก ส่วนอีก 7% มาจากธุรกิจอื่น ๆ

ทั้งนี้ จากการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัว และการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ และลูกค้าต่างชาติจะเริ่มกลับเข้ามาในประเทศไทย ได้มากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมธุรกิจโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

สำหรับแผนธุรกิจในปี 2564 บริษัทจะมุ่งเน้นขยายการให้บริการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพแก่คนในทุกช่วงอายุ วางแผนงานให้เหมาะกับกลยุทธ์การเติบโตของแต่ละธุรกิจ เช่น โรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลระดับ

ตติยภูมิ (Tertiary care) ที่มีความสามารถรักษาโรคที่มีความซับซ้อน ยังคงเดินทางขยายกำลังการให้บริการลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่ จัดหาเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับคนไข้

ขณะที่โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีบริการตรวจรักษาเฉพาะทางและดูแลสุขภาพระดับพรีเมียม 6 ดาว คาดว่าจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น หากเริ่มเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะส่งผลดีกลุ่ม Health Tourism ที่จะเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปัจจุบัน รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง ได้ขยายตลาดคนไข้ในประเทศเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนคนไข้ต่างชาติที่ชะงักตัว โดยสัดส่วนลูกค้าก่อนเกิดโควิด-19 อยู่ที่ประมาณ 90% สร้างรายได้ประมาณ 100 ล้านบาทต่อเดือน แต่หลังโควิด-19 ได้รับผลกระทบรายได้ลดลงเหลือประมาณ 50-70 ล้านบาทต่อปี

ส่วนโครงการ จินณ์ เวลบีอิง เคนนิตี้ รังสิต บนเนื้อที่กว่า 140 ไร่ ที่พัฒนาเป็นที่พักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 494 ยูนิต รองรับคนวัยเกษียณ ภายในโครงการมีโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา (โรงพยาบาลฟื้นฟูสำหรับผู้สูงวัย) และจินณ์ เวลเนส เพื่อดูแลสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัย ล่าสุดโครงการอยู่ระหว่างพัฒนาพื้นที่รองรับไลฟ์สไตล์ สร้างชีวิตชีวา เช่น ทำฟาร์มปลูกผักผลไม้อร์แกนิก จัดสวน สระบัว มองไกลถึงการสร้างพื้นที่ช้อปปิ้งแบบเอาต์ดอร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านเสริมสวย ร้านค้า และยังจัดกิจกรรมเชิงกลุ่มเป้าหมาย ทดลองพักอาศัยภายในโครงการ พร้อมทำกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตในจินณ์ เวลบีอิง เคนนิตี้ ที่แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ขายให้กับลูกค้าชาวต่างชาติไปแล้วจำนวน 150-160 ห้อง

นายธนธิป กล่าวอีกว่า ล่าสุด THG ได้เปิดโครงการ ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ (คอนโดมิเนียมเช่า) ย่านประชาอุทิศ ที่พัฒนาเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยติดเตียง ภายใต้มาตรฐานทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลธนบุรี ที่มีประสบการณ์ด้านการรักษาพยาบาลมากกว่า 40 ปี โดยมีทีมแพทย์ตรวจเยี่ยม พยาบาล และเจ้าหน้าที่ 24 ชั่วโมง บริการอาหารและกิจกรรมฟื้นฟู ซึ่งปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว อัตราค่าบริการเดือนละประมาณ 30,000-50,000 บาท

นอกจากนี้ บริษัท ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี จำกัด ในเครือ THG ได้ร่วมมือด้านการบริการวิชาการแก่ศูนย์หัวใจของศูนย์การแพทย์ปัญญาชนทภิกขุ ชลประทาน (จ.นนทบุรี) ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยพัฒนาเป็น Excellent Center ให้บริการ 24 ชั่วโมง สามารถรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร คาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบไตรมาส 2/2564 อีกทั้งปัจจุบัน มีการเจรจากับพันธมิตรกลุ่มพลังงาน เพื่อลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ (เฮลท์แคร์) คาดจะเห็นความชัดเจนภายในปี 2564 และยังมี การเจรจากับศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี เพื่อปลูกและสกัดกัญชงด้วย

ส่วนงบการลงทุนในปี 2564 บริษัทวางไว้ที่ประมาณ 1,130 ล้านบาท แบ่งเป็น 1. ลงทุนก่อสร้างอาคารใหม่ จัดหาเครื่องมือแพทย์และเทคโนโลยีทันสมัย ในโรงพยาบาลธนบุรี 1 จำนวน 483 ล้านบาท, 2. ใช้ในโรงพยาบาลธนบุรี 2 จำนวน 187 ล้านบาท, 3. ใช้ในโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำนวน 250 ล้านบาท, 4. ใช้ในโครงการ

จิณณ์ เวลปี่อั้ง เคาน์ตี้ รังสิต จำนวน 43 ล้านบาท และ 5. ใช้ในโครงการ ชนบุรี เฮลท์ วิลเลจ จำนวน 165 ล้านบาท